



Title :	นักธุรกิจสงขลา- เชียงราย ถกแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ท้องถิ่นนิวส์ (หน้า ๕)
Date :	ฉบับที่ 152 ปักษ์แรกเดือนกันยายน ๒๕๕๙

## นักธุรกิจสงขลา-เชียงใหม่

## ถกแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ **ทีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง** เชียงราย นายประจักษ์ ราษฎร์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการเปิดโครงการขยายความร่วมมือของผู้ประกอบการธุรกิจการค้าและศูนย์เครือข่ายธุรกิจ จังหวัดสงขลา เชื่อมโยงการค้าการลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ผู้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และพัฒนาเศรษฐกิจสู่ผู้นำโขงโดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสชาติ ธรรมประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้นำนักธุรกิจและนักลงทุนในจังหวัดสงขลา มาดูงานด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นแนวทางในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสงขลา

โดย นายประจักษ์ กล่าวว่า การจัดโครงการนี้ถือว่าทั้ง 2 จังหวัดจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งทั้ง 2 จังหวัดอยู่ใน 10 จังหวัดที่มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจังหวัดเชียงรายเองมีพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอยู่ 3 พื้นที่คือ แม่สาย เชียงของ และเชียงแสน ซึ่งแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันไปอย่างประหลาด เชียงรายมีจุดเด่นที่มีพรมแดนติดต่อกับชายแดน - ประเทศมีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังประเทศจีนตอนใต้ ทั้งหมด 3 ทางนำ และอากาศ สำหรับความพร้อมของการจัดตั้งนั้นมีปัญหาในเรื่องของพื้นที่ในแต่ละอำเภอ ซึ่งทางหน่วยงานที่รับผิดชอบก็จะต้องทำการบ้านอย่างหนักเพื่อจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งการตอบรับของนักธุรกิจต่างให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุน

ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพราะประเทศไทยกำลังพัฒนาหลายๆ ด้าน เพื่อรองรับทั้งธุรกิจและการค้าจากกลุ่มประชาคมอาเซียน และกลุ่มเศรษฐกิจสู่ผู้นำโขง ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านเองก็มีการปรับตัวแล้วซึ่งหากเรายังไม่ทำอะไรจะทำให้เราตามการพัฒนาเศรษฐกิจของเพื่อนบ้านไม่ทัน

ทางด้านนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การนำผู้ประกอบการและนักธุรกิจในจังหวัดสงขลามาในครั้งนี้ มีจุดประสงค์ 2 อย่างคือ อย่างแรกเพื่อมาศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงรายซึ่งที่ผ่านมาทางเชียงรายเองก็ได้เคยไปดูงานที่จังหวัดสงขลามาแล้ว ซึ่งก็จะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาปรับปรุงและดำเนินการในการแก้ไขปัญหาของแต่ละจังหวัด อย่างที่ 2 คือ เราได้นำนักธุรกิจในจังหวัดสงขลาเดินทางมาเพื่อมาเจรจากับธุรกิจกับทางจังหวัดเชียงราย เพื่อจะนำสินค้าที่โดดเด่น และได้รับเครื่องหมายการค้าเป็น Best of songkla และ Ottop มาแลกเปลี่ยนกันกับทางจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการพัฒนาการค้าของแต่ละจังหวัดอีกด้วย



